

**CÔNG TY TNHH
TỨ SƠN CHÂU ĐỐC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 27/STTS

Châu Đốc, ngày 05 tháng 8 năm 2022

Về việc đưa hàng hóa các tỉnh
tiếp cận thị trường An Giang

SỞ CÔNG THƯƠNG TP. CẦN THƠ	
STTT	4684
Ngày	08/8/22
Chức vụ	
Lưu hồ sơ số	

Kính gửi: - Sở Công thương Thành phố Cần Thơ.
- Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng.

Siêu thị Tứ Sơn luôn luôn đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp trong thời gian qua giữa Siêu thị Tứ Sơn với Sở Công thương Thành phố Cần Thơ và Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng. Siêu thị Tứ Sơn luôn tạo các điều kiện tốt nhất cho các sản phẩm đặc trưng, nổi tiếng của từng Tỉnh đặc biệt hơn nữa là tạo điều kiện cho hàng hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được khách hàng tại thị trường An Giang.

Trong thời gian từ ngày 26,27/8/2022. Siêu thị Tứ Sơn có tổ chức chương trình “Vòng Quay May Mắn” dành sự ưu ái cho khách hàng, đồng thời triển khai ẩm thực phục vụ khách hàng chuẩn bị nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9. Thời điểm này khách hàng đến Siêu thị Tứ Sơn rất đông và đây cũng là thời điểm tốt nhất cho các doanh nghiệp tiếp cận, quảng bá những sản phẩm đặc trưng, nổi tiếng của từng tỉnh cho khách hàng nhất là khách hàng tại vùng đất Châu Đốc - An Giang.

Nay Siêu thị Tứ Sơn đề nghị đến Sở Công thương Thành phố Cần thơ và Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng như sau:

1/ Mỗi tỉnh chọn ra từ 10 đến 15 doanh nghiệp có những dòng sản phẩm mang tính đặc trưng và nổi tiếng của tỉnh mình để tham gia chuỗi sự kiện tại Siêu thị Tứ Sơn.

2/ Để cho sản phẩm của các doanh nghiệp được tiếp cận với khách hàng thì Siêu thị Tứ Sơn đề nghị gửi những thông tin các sản phẩm như: thông tin doanh nghiệp, hình ảnh sản phẩm đặc trưng - nổi tiếng, Clip (nếu có) để Siêu thị Tứ Sơn làm công tác truyền thông đồng thời cho phát trên màn hình Led của Siêu thị.

3/ Khi Siêu thị Tứ Sơn tổ chức chương trình sự kiện thì đều có thu phí các doanh nghiệp tham gia thông qua các Sở công thương. Tuy nhiên ở chuỗi sự kiện lần này thì Siêu thị Tứ Sơn sẽ không thu phí và thực hiện trên tinh thần cùng nhau hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển để đưa các sản phẩm đặc trưng nổi tiếng của từng tỉnh vươn xa hơn nữa.

4/ Mọi thông tin liên hệ: đề nghị các Sở Công thương tổng hợp, phản hồi gửi về Siêu thị Tứ Sơn trước ngày 18/8/2022 qua Anh **Trương Hồng Quang**, số điện thoại: 0988255663.

Tuy nhiên để cho việc đưa hàng hóa các tỉnh tiếp cận thị trường An Giang có kết quả tốt nhất thì Siêu thị Tứ Sơn có các đề nghị với các doanh nghiệp tham gia như sau:

- Doanh nghiệp tham gia cần phải có tính chủ động, linh hoạt và am tường sản phẩm của mình để tiếp cận khách hàng.

- Sản phẩm trưng bày và bán cho khách hàng phải được niêm yết giá cụ thể, có đầy đủ ngày sản xuất, hạn sử dụng.

- Trong 02 ngày sự kiện diễn ra thì Siêu thị Tứ Sơn luôn có những nhân viên nghiệp vụ bám sát để thẩm định hàng hóa của các doanh nghiệp có thể phát triển ở thị trường An Giang đặc biệt là tại Siêu thị Tứ Sơn hay không thì cuối chương trình Siêu thị Tứ Sơn sẽ có kế hoạch tiếp nhận.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm hỗ trợ cho các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm đến tay người tiêu dùng vào các dịp sự kiện tổ chức tại Siêu thị Tứ Sơn.

Siêu thị Tứ Sơn xét thấy rằng sản phẩm của các doanh nghiệp có đến tay được người tiêu dùng và gắn kết với thị trường một cách nhanh chóng và bền vững hay không là do chính bản thân của các doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng có một số doanh nghiệp tham gia với hình thức tham gia cho vui, cho có tụ, vì vậy Siêu thị Tứ Sơn đề nghị các Sở công thương cần có sự trao đổi và lựa chọn cho thật kỹ những doanh nghiệp có sự khao khát tham gia.

Siêu thị Tứ Sơn rất mong nhận được sự phản hồi của Sở Công thương Thành phố Cần Thơ và Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Sở Công thương TP. Cần Thơ;
- Sở Công thương tỉnh Sóc Trăng;
- Lưu: VT, Quang.

